



Chia sẻ bộ sưu tập chỉ có
tại

Thư viện của bạn

Làm thế nào để bạn đọc tìm thấy giá trị của thư viện?

Một trong số phần lớn các thư viện lưu trữ những tài liệu có giá trị là các bộ sưu tập số hóa duy nhất.

Với CONTENTdm, bạn có thể đưa bộ sưu tập đặc sắc của thư viện tới bạn đọc toàn cầu thông qua trang thư viện.

CONTENTdm giúp bạn trưng bày bộ sưu tập tại web thư viện và thông qua phương tiện tìm kiếm và web.

Giao diện người dùng CONTENTdm được thiết kế phù hợp với máy tính, điện thoại thông minh và máy trạm. Bạn đọc có thể truy cập ở mọi nơi, mọi lúc. Khi người dùng có thể tìm kiếm và sử dụng tài nguyên duy nhất, họ sẽ nhớ đến thư viện mỗi khi cần một địa chỉ tìm tin uy tín.

Chia sẻ bộ sưu tập đặc sắc với thế giới.

CONTENTdm chia sẻ bộ sưu tập số với tất cả định dạng. Bạn có thể tùy chỉnh CONTENTdm cho người dùng thư viện và xây dựng trong *Nguyên tắc truy cập nội dung web* (WCAG) compliance. Cho phép hoàn thành siêu dữ liệu trong mỗi tài liệu giúp người dùng có thể tìm và tương tác với bộ sưu tập bao gồm video và audio. Bạn có thể xử lý hàng loạt các bộ sưu tập lớn nhất và tạo tìm kiếm. CONTENTdm hội nhập với *Khung tương tác hình ảnh quốc tế* (IIIF) cho phép chia sẻ hình ảnh qua bộ sưu tập.

CONTENTdm cho phép dễ dàng xây dựng và trình diễn bộ sưu tập có thể khám phá bởi người dùng toàn cầu.



Định nghĩa trong bộ sưu tập đặc sắc của bạn.

Xây dựng, trình diễn bộ sưu tập số giúp người dùng xem và sử dụng trực tuyến. Từ việc đặt bộ sưu tập số trong CONTENTdm và dễ dàng cập nhật siêu dữ liệu vào WorldCat®, bạn tạo tài nguyên có thể khám phá từ web phổ biến và thư viện khác.

Together, we can share your unique resources with the world.

Nâng cao năng suất. Xử lý hàng loạt quy trình công việc và hướng dẫn cập nhật, duy trì bộ sưu tập số.

Tích hợp bộ sưu tập với công cụ web phổ biến. Sử dụng CONTENTdm API, bạn có thể phát triển giao diện thông qua tích hợp bộ sưu tập với Drupal, WordPress, VuFind và trang mua sắm trực tuyến. API cho phép trình bày các bộ sưu tập theo cách sáng tạo như việc sử dụng màn hình cảm ứng xem tài liệu trong thư viện.

Tạo một địa chỉ cho tất cả bộ sưu tập số. Lưu trữ tất cả bộ sưu tập số như tài liệu nội sinh, công văn, âm thanh, video và nhiều hơn thế nữa – trong một vị trí dễ dàng tìm kiếm và duy trì.

Tăng cường sử dụng không ảnh hưởng đến bảo quản. CONTENTdm cung cấp không giới hạn tới bộ sưu tập đặc biệt. Cho phép người dùng tìm kiếm và xem bộ sưu tập bất cứ thời gian nào không cần lên lịch hẹn.



“Nhân đôi trong ba năm...”

“Khi bắt đầu với CONTENTdm vào năm 2012, tôi nghĩ chúng tôi có 3,000 hình ảnh. Sau 3 năm, số lượng đã lên tới hơn 6,000. Điều đáng chú ý là 3,000 hình ảnh ban đầu chúng tôi đã thực hiện xuyên suốt 10 năm.”

Shaun Boyd

Nhà lưu trữ, Trung tâm nghiên cứu lịch sử Douglas County, Thư viện Douglas County
Castle Rock, Colorado, United States